

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต การต่อต้านการคุกคามทางเพศในการทำงาน และเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา โรงพยาบาลลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง



ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต การต่อต้านการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน และเกณฑ์จริยธรรมว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา โรงพยาบาลลำปาง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง

ข้าพเจ้า นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ในฐานะผู้บริหารสูงสุด
ของโรงพยาบาลลำปาง ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลลำปาง ให้ยึดมั่น
ในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นบุคคลดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึก
ที่ดี รับผิดชอบหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม มีความละเอียดต่อการทุจริต
ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยาก
ของประชาชน ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้
โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่รัฐและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์
ของทางราชการ จะยึดถือและดำเนินการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงานอย่างเที่ยงตรง
โปร่งใส ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล
และส่งเสริมองค์กรที่ปราศจากการลวงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกัน
อย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ
ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงาน
หรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างสังคมโรงพยาบาลลำปางที่ปลอด
จากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “โรงพยาบาลลำปางใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together Against
Corruption: TAC)

และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน
รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมุ่งมั่น มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป